



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๑๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้เกิดเหตุพายุฝนอย่างหนักจนทำให้มีน้ำรั่วจากเพดานในห้องหมายเลข ๑๐๑/๒ ของอาคารสำนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่ทำงานการเงินและบัญชี เป็นผลให้เอกสารทางการเงินบางส่วนของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างรอจัดเก็บเปียกน้ำเสียหาย นั้น

จากเหตุการณ์พายุฝนตกหนักในคืนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่งผลให้มีน้ำรั่วจากเพดานห้องหมายเลข ๑๐๑/๒ ของอาคารสำนักงานสถาบันตรวจสอบคุณภาพฯ ลงมาโดนเอกสารทางการเงินซึ่งเป็นเอกสารประกอบสัญญาเอ็มเงิน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๕ สัญญา ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ได้รับความเสียหายโดยมีสภาพเปียกน้ำจนไม่สามารถจับแยกออกจากกันได้ และภายหลังเมื่อเอกสารแห้งแล้วก็ปรากฏว่ามีเชื้อราขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานได้ดำเนินการบันทึกบัญชีลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ก่อน และได้จัดทำทะเบียนคุมเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสาเหตุของความเสียหายเป็นผลสืบเนื่องจากภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้เป็นผู้มีวิชาชีพด้านบัญชีและการเงินโดยตรง และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏชัดว่า ได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง ทั้งนี้ เห็นควรให้ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ ได้กำชับผู้ได้บังคับบัญชาให้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสารทางราชการ โดยเฉพาะเอกสารทางการเงินที่ควรมีมาตรการเก็บรักษาเป็นการเฉพาะ และสำหรับกรณีนี้ เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบเอกสารทางการเงินของสถาบันฯ แล้ว หากพบว่าความเสียหายต่อเอกสารทางการเงินดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ให้ผู้อำนวยการสถาบันฯ แจ้งมหาวิทยาลัยทราบโดยพลัน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป เสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ